

สรุปข่าวประจำวันวันที่ 21-27 สิงหาคม 2562

กรม.เคาะ 3.3 หมื่นล้าน ประกันราคา 'ข้าว-ปาล์ม'

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมาเห็นชอบโครงการประกันรายได้ให้กับชาวนาที่ปลูกข้าวนาปี และประกันรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปีการผลิต 2562/63 รวมทั้งโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 ไร่ละ 500 บาท โดยมีวงเงินรวมทั้งหมด 60,355 ล้านบาท

โดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครอบคลุมเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกข้าวปี 2562 จำนวน 892,176 ครัวเรือน มีระยะเวลาโครงการ 1 ปี ตั้งแต่ต.ค.2562 – ต.ค.2563 โดยประเภทข้าวที่ได้รับประกันมี 5 ชนิด ประกอบไปด้วย ข้าวเปลือกหอมมะลิ ประกันที่ตันละ 15,000บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน , ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ 14,000บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ,ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 10,000บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ,ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียวตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวปี 2562/2563 กับกระทรวงเกษตรฯ โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างโอนเข้าบัญชีธ.ก.ส.โดยตรง หากราคาตลาดต่ำกว่าราคารับประกันรายได้ พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด คือ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดกฎเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ติดตามการบริหาร และคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติระดับจังหวัด มากำกับโครงการ

ส่วนโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ครอบคลุมเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 3 แสนราย มีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ส.ค.2562 - ก.ย.2563 โดยผลปาล์มทะลายที่เข้าโครงการจะต้องมีคุณภาพน้ำมัน 18% โดยประกันราคาต่อกิโลกรัมละ 4 บาท ซึ่งเป็นราคา ณ หน้าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ซึ่งปัจจุบันมีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 3.20 -3.30 บาท โดยจะช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ และต้องเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้วอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างโอนเข้าบัญชีธ.ก.ส.โดยตรง พร้อมทั้งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ กำกับดูแลโครงการโดยเฉพาะด้วย

นอกจากนี้ ครม.ได้เห็นชอบโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตข้าวนาปีไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน วงเงิน 25,842.06 ล้านบาท โดยมีเกษตรกรเข้าโครงการ 4.3 ล้านครัวเรือน โดยงบประมาณทั้งหมดจะใช้เงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายไปก่อนและจะมีการตั้งงบประมาณมาชดเชยจากงบประมาณในปีต่อไปเพื่อชดเชยให้กับ ธ.ก.ส

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

“พาณิชย์”ขีดเส้น 27 ส.ค. ต้องแจ้งสต็อกข้าวเหนียว ชูกักตุน โกงราคา คุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสน

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันนี้ (26 ส.ค.) ได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ และฝ่ายกฎหมายของกรมการค้าภายใน ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อแก้ปัญหาเรื่องราคาข้าวเหนียวแพงในขณะนี้ โดยสิ่งที่จะดำเนินการ คือ การใช้ประกาศตามพ.ร.บ.การค้าข้าว ฉบับที่ 150 ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งอธิบดีกรมการค้าภายในจะดำเนินการออกหนังสือสั่งการให้ผู้ที่อยู่ในวงการค้าข้าวทั้งหมด ทั้งโรงสี ผู้ค้าส่ง และผู้ส่งออก รายงานสต็อกข้าวเหนียวมาที่กรมการค้าภายใน ภายในวันที่ 27 ส.ค.2562 สิ้นสุดเวลา 16.30 น. โดยแจ้งได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ และสามารถรายงานออนไลน์ได้ด้วย

ทั้งนี้ หลังจากนั้น กรมการค้าภายในจะดำเนินการต่อไป เพื่อตรวจสอบว่ามีการกักตุนข้าวเหนียวเพื่อปั่นราคาหรือไม่ และมีการจำหน่ายข้าวเหนียวราคาสูงเกินสมควรหรือไม่ โดยกรณีความผิด หากไม่รายงานสต็อก หรือรายงานไม่ตรงกับความเป็นจริง จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีการกักตุนหรือขายราคาสูงเกินสมควร มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขณะเดียวกัน ได้มอบให้นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ สั่งการพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการจำหน่ายข้าวเหนียวหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้าวเหนียว ดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้มอบหมายด้วย

ส่วนการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้บริโภคข้าวเหนียว ได้หารือกับอธิบดีกรมการค้าภายในแล้ว โดยจะหารือกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อจะหาช่องทางที่สามารถที่จะทำข้าวเหนียวบรรจุถุงออกจำหน่ายในราคาพิเศษได้หรือไม่

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า วันที่ 28 ส.ค.2562 กรมฯ จะเชิญโรงสี ผู้ค้าข้าวถุง และห้างสรรพสินค้า มาหารือ เพื่อพิจารณาในเรื่องการจัดทำข้าวเหนียวบรรจุถุงจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูกกว่าตลาด ซึ่งเบื้องต้นมีเป้าหมายจะจัดทำขนาด 1 , 3 และ 5 กิโลกรัม (กก.) แต่ต้องพิจารณาก่อนว่าขนาดไหน ต้นทุนการผลิตถูกสุด แล้วถึงจะผลิตออกมาจำหน่าย โดยหากได้ข้อสรุปชัดเจนว่าจะใช้ข้าวจากที่ไหนมาผลิต ใครเป็นผู้บรรจุ และช่องทางการจำหน่ายทางไหนบ้าง เช่น ผ่านร้านธงฟ้า หรือห้างค้าปลีก คาดว่าภายในต้นเดือนก.ย.2562 จะมีวางจำหน่าย โดยราคาน่าจะต่ำกว่าก.ละ 50 บาท

สำหรับสถานการณ์ผลผลิตข้าวเหนียวในปัจจุบัน พบว่า ปริมาณผลผลิตลดลง จากการที่ผลผลิตประสบปัญหาภัยแล้ง การส่งออกก็ลดลง ล่าสุดลดลงประมาณ 45% ส่วนข้าวเหนียวอยู่ในมือของใครบ้าง เวลา 16.30 น. ของวันที่ 27 ส.ค.2562 จะรู้ทั้งหมด โดยแนวโน้มราคาข้าวเหนียว จะยังทรงตัวในระดับสูงอีกระยะหนึ่ง ก่อนที่ผลผลิตข้าวเหนียวปีการผลิต 2562/63 จะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ช่วงเดือนต.ค.2562 เป็นต้นไป

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

นายกฯ กำชับพาณิชย์ดูแลปัญหาราคาข้าวเหนียวแพงจากปัญหาภัยแล้ง เชื้อสถานการณ์คลี่คลาย หลังผลผลิตฤดูกาลใหม่ออกมา

นางนงนุช ภิรมย์สินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กำชับให้กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ไขปัญหาราคาข้าวเหนียวสูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งขณะนี้ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในควบคุมไม่ให้มี

การกักตุนข้าวเหนียวเพื่อตรึงราคาตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค.62 เนื่องจากเป็นสินค้าควบคุม และให้หารือกับโรงสี ผู้ค้าข้าว และสหกรณ์ ผลิตข้าวเหนียวบรรจุถุงราคาพิเศษ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยด่วน

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้จะต้องวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปด้วย เพราะสาเหตุหลักมาจากภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตออกมาน้อย แต่เชื่อว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายหลังผลผลิตฤดูกาลใหม่ออกมาช่วงเดือน ตุลาคมเป็นต้นไป

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังเน้นย้ำเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจว่า นอกจากรัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้นในระยะเร่งด่วนแล้ว ทุกหน่วยงานจะต้องเร่งผลักดันงานในความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดการลงทุนใช้จ่ายและแก้ปัญหาในระยะยาว เช่น การใช้จ่ายภายในประเทศ การนำน้ำมันปาล์มไปผลิตกระแสไฟฟ้า การนำผลงานวิจัยไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม นโยบายเศรษฐกิจ BCG Model เป็นต้น เช่นเดียวกับปัญหาการจราจรติดขัดใน กทม. โดยเฉพาะบนทางด่วนและโหล่วเวย์ที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามามาก โดยสั่งการให้กระทรวงคมนาคมเร่งหาทางแก้ไข

พร้อมทั้งยืนยันว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับทุกปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งได้บรรจุอยู่ในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลอยู่แล้ว และทุกหน่วยงานก็ได้รับแนวทางขับเคลื่อนไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลโดยเร็ว **ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)**

สั่งสแกนโรงสี-เชื่อมโยงตลาดห้างแก้ปัญหาข้าวเหนียวแพง

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมฯไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีความเดือดร้อนผู้ค้าส่งค้าปลีกรายย่อยจนไปถึงผู้บริโภคที่มีการร้องเรียนราคาข้าวเหนียวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 40-50 บาทต่อกิโลกรัมโดยปัญหาหลักมาจากภัยแล้งหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวเหนียวทั้งนาปีและนาปรังที่ผ่านมาปริมาณน้อยกว่าทุกปีและน่าจะดีขึ้นปลายเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 ผลผลิตข้าวนาปีฤดูกาลใหม่ปี 2562/2563 จะเริ่มออกสู่ตลาดราคาข้าวเหนียวจะปรับตัวลดลงได้แต่ช่วงรอยต่อของฤดูกาลข้าวเก่าเหลือน้อยข้าวใหม่ยังไม่ออกและเก็บเกี่ยว

กรมฯจะใช้วิธีการเชื่อมโยงตลาดโดยจะขอความร่วมมือผู้ค้าส่งรายใหญ่หรือโรงสีในพื้นที่ที่ยังมีปริมาณข้าวสารเหนียวอยู่มากไปในพื้นที่ที่มีข้าวสารเหนียวอยู่น้อยให้เพิ่มขึ้นแม้จะมีปัญหาด้านค่าขนส่งการขนย้ายแต่จะให้มีการคิดค่าบริการไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยภาครัฐจะเป็นตัวกลางประสานเรื่องนี้รวมทั้งจะขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเชื่อมโยงการกระจายข้าวสารเหนียวด้วยเช่นกันซึ่งรูปแบบการเชื่อมโยงและขอความร่วมมือครั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อไป

กรมฯยังได้สั่งการให้ค้าภายในจังหวัดและหน่วยตรวจสอบของกระทรวงพาณิชย์ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดการเก็งกำไรหรือค้ากำไรเกินควรรวมทั้งจะกำกับดูแลไม่ให้เกิดการกักตุนสินค้าหรือตั้งราคาสูงโดยไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงออกตรวจสอบและสำรวจกลุ่มผู้ค้าส่งและค้าปลีกรายย่อยรวมถึงโรงสีในพื้นที่ต่างๆยังมีปริมาณข้าวสารเหนียวในโกดังมากน้อยแค่ไหนหากผู้ประกอบการโรงสีใดจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนไม่เอาเปรียบผู้ซื้อและผู้บริโภคจะดำเนินตรวจสอบสต็อกปริมาณข้าวในโกดังทันที

ทั้งนี้หากพบการกระทำความผิดโดยเฉพาะมีการกักตุนหรือตั้งราคาสูงเกินจริงถือว่าเข้าข่ายกระทำ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำ ทั้งปรับกันหากประชาชนพบเห็นการกระทำที่เอารัดเอาเปรียบร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569 ได้ทันที

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

“จूरินทร์” ถกอีอีซี รวบรวมผลคัดค้านส่งออก รุกทางคืนตลาดข้าวอิรัก ขยายมันจิ้นตอนใต้

นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ส่งออก (วอร์รูม) ร่วมกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์ส่งออกเป็นรายสินค้า โดยได้เริ่มที่สินค้าข้าว และมันสำปะหลัง ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการเร่งรัดและผลักดันการส่งออกสินค้าข้าวและมันสำปะหลังให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะปัจจุบันตัวเลขการส่งออกลดลงจากค่าเงินบาทแข็งค่า ทำให้ราคาสินค้าเกษตรไทยสูงขึ้น จึงเสียตลาดบางส่วนให้กับคู่แข่ง จึงต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้การส่งออกกลับมาเพิ่มขึ้น

โดยสินค้าข้าว มีตลาดที่จะเร่งรัดเป็นพิเศษ คือ อิรัก ซึ่งเป็นตลาดเดิมที่เคยนำเข้าข้าวจากไทยปริมาณมาก แต่ไทยเสียตลาดนี้ เพราะผู้ส่งออกไทยส่งออกข้าวไม่มีคุณภาพ ทำให้อิรักเสียความมั่นใจ และเลิกนำเข้าไทยจนถึงปัจจุบัน แต่ได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศไปฟื้นฟูความสัมพันธ์ และเร่งรัดการเจรจาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ซึ่งในเบื้องต้น ได้รับรายงานว่าอิรักสนใจจะนำเข้าข้าวจากไทยอีกครั้ง และเมื่อมีความชัดเจน ตนจะนำคณะเดินทางไปเจรจาต่อไป

นอกจากนี้ ในส่วนของตลาดจีน ไทยจะเร่งเจรจาให้จีนซื้อข้าวในส่วนของ 3 แสตนตันที่เหลือ จากสัญญาจีทูจี 1 ล้านตัน โดยจะขอให้จีนนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยเพิ่มขึ้น จากปกติที่นำเข้าข้าวขาวเป็นส่วนใหญ่ , ตลาดฟิลิปปินส์ หลังจากที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้เปลี่ยนรูปแบบการนำเข้าจากเดิมที่กำหนดโควตานำเข้า และเปิดประมูลตามโควตาที่กำหนด มาเป็นการนำเข้าโดยเอกชน กระทรวงพาณิชย์จะเป็นตัวกลางจัดให้ผู้นำเข้าฟิลิปปินส์ได้พบปะกับผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อจากไทย รวมถึงญี่ปุ่น ที่ไทยจะต้องเจรจาให้เพิ่มโควตาการนำเข้าจากไทยด้วย

นายจूरินทร์กล่าวว่า สำหรับสินค้ามันสำปะหลัง ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องโรคใบด่าง ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้และในอนาคต ถ้าสกัดการระบาดไม่ได้ โดยล่าสุดพบการระบาดใน 9 จังหวัด ซึ่งจะมีการหามาตรการจำกัดการระบาดของโรค ไม่ให้ออกนอก 9 จังหวัด โดยจะช่วยสนับสนุนท่อนพันธุ์มันให้กับเกษตรกร และคาดว่า สัปดาห์นี้จะมีมาตรการที่ชัดเจนในการแก้ปัญหา

ทั้งนี้ ในด้านการขยายตลาดส่งออกมันสำปะหลัง จะเร่งรัดการเจาะตลาดจีนให้มากขึ้น โดยเฉพาะจิ้นตอนใต้ ซึ่งภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ จะมีคำตอบว่าจะมีแผนในการทำตลาดอย่างไร และสำหรับอินเดีย พบว่ามีศักยภาพที่จะขยายตลาดได้อีกมาก โดยเฉพาะแป้งมันที่จะนำไปใช้ทำอาหารและซอสปรุงรส รวมถึงตลาดใหม่อย่างตุรกี และนิวซีแลนด์ เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ แต่ทั้ง 2 ประเทศยังมีความไม่เข้าใจในการนำไปใช้ ซึ่งจะมีการนัดให้ผู้นำเข้าพบปะกับผู้ส่งออก เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดต่อไป

ที่มา *Commerce News Agency (CNA)*

ผู้ส่งออกข้าว ประเมินสถานการณ์ภัยแล้งทำผลผลิตข้าวลดลง 40-50%

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุ ผู้ส่งออกกำลังกังวลต่อสถานการณ์ภัยแล้งของไทยอย่างมาก เพราะหากกลางเดือน ส.ค.นี้ ฝนยังไม่ตก จะกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวในภาคอีสานแน่นอน และคาดว่าผลผลิตข้าวปีนี้จะลดลง 40-50% จากเดิมผลผลิตอยู่ที่ 8.5-9.5 ล้านตัน เหลือเพียง 4.5-5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 50,000 ล้านบาท และราคาข้าวเปลือกหอมมะลิอาจปรับราคาอยู่ในระดับ 25,000 บาทต่อตัน ซึ่งเป็นราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ด้านนายคสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ ระบุ สมาคมได้ปรับลดคาดการณ์ปริมาณการส่งออกข้าวในปีนี้ลงเหลือ 9 ล้านตัน จากเดิม 9.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าอยู่ที่ 145,000 ล้านบาท เนื่องจากค่าเงินบาทของไทยแข็งค่ามากกว่าประเทศคู่แข่งสำคัญ ทำให้ราคาข้าวไทยแพงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งเฉลี่ยตันละ 25 ดอลลาร์

นอกจากนี้ ประเทศจีนมีสต็อกข้าวปริมาณมาก ทำให้ความต้องการนำเข้าข้าวลดลง รวมถึงประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญหลายประเทศมีการปรับนโยบายการนำเข้าจากต่างประเทศลดลง ขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศกำลังส่งผลกระทบต่อให้ผลผลิตข้าวมีปริมาณลดลง และทำให้ราคาข้าวสูงขึ้นอีก

ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบกับความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกทำให้ไม่สามารถส่งออกข้าวได้ตามที่คาดไว้ ถือเป็นความท้าทายของการส่งออกข้าวไทยในปี นี้ที่ต้องเจอปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน และทำให้การส่งออกข้าวไทยปีนี้อาจต่ำสุดในรอบ 4 ปี

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เกษตรกร แฉเหตุราคาข้าวเหนียวแพงเนื่องจากผลผลิตลดลง

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่าราคาข้าวเหนียวที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ เกิดจากปริมาณข้าวเหนียวในตลาดมีน้อยมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคนั้นมีมาก ทั้งนี้ราคาข้าวเปลือกเหนียวเริ่มปรับตัวลง ชวานาขายได้เฉลี่ยตันละ 10,188 บาท และปรับตัวลงอีกในปี 2561 เฉลี่ยตันละ 9,549 บาท จากภาวะราคาข้าวเหนียวตกต่ำดังกล่าว ทำให้ชาวนาหันไปปลูกข้าวหอมมะลิแทน จึงทำให้ผลผลิตข้าวเหนียวทั้งนารอบที่ 1 (นาปี) และนารอบที่ 2 (นาปรัง) ที่ผ่านมามีปริมาณน้อยกว่าทุกปี

ทั้งนี้เมื่อปริมาณผลผลิตในตลาดลดลง ราคาข้าวเปลือกเหนียวจึงปรับตัวสูงตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นละ 10,268 บาทจนถึงเดือนสิงหาคม 2562 จากช่วงเดียวกันกับปีก่อน 9,697 บาทเป็นราคาต้นละ 15,179 บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.53 นอกจากนี้ราคาข้าวเหนียวยังปรับตัวสูงขึ้นมาก ในช่วงเดือน พ.ค. – ก.ค. 62 เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อของฤดูกาล โดยข้าวเก่ามีปริมาณเหลือน้อย ส่วนข้าวใหม่ยังไม่ถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยว อีกทั้งภาครัฐได้ระบายข้าวในสต็อกหมด ส่วนชาวนาในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเก็บที่เหลือไว้บริโภค ส่งผลราคาข้าวเหนียวในตลาดสูงขึ้น

นายประสงค์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการโรงสีพยายามหาซื้อข้าวเหนียวเพื่อเก็บไว้ในสต็อกและแปรสภาพเป็นข้าวถุงเพื่อจำหน่าย เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคในประเทศยังคงมีมาก สำหรับพื้นที่นาปรังข้าวเหนียวปี 2562 มี 1,006,199 ไร่ เก็บเกี่ยวผลผลิตได้รวม 595,963 ตัน ส่วนพื้นที่เป้าหมายปลูกข้าวเหนียว รอบที่ 1 (นาปี ปี 2562/63) 16.172 ล้านไร่ คาดการณ์ว่าจะได้ผลผลิต 6.142 ล้านตัน ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขึ้นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวแล้วพื้นที่รวม 12,716,114 ไร่ แต่จากภาวะฝนทิ้งช่วงในปีทำให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวเหนียวในหลายจังหวัดได้รับผลกระทบ ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น และจังหวัดเพชรบูรณ์ รวม 793,885 ไร่ ซึ่งชาวนาจะเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ซึ่งคาดว่า ปริมาณผลผลิตข้าวเหนียวจะลดลงจากเป้าหมายที่กำหนดไว้

ที่มา กรมการข้าว

'สุเทพ' ดักคอปานิษฐ์ผวนำเข้าข้าวเหนียวแก่ขาดแคลน

นายสุเทพ คงมาก อดีตนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เผยกับฐานเศรษฐกิจว่าในช่วง 2-3 วันได้มีโอกาสดูสถานการณ์ข้าวเหนียวราคาปรับตัวสูงลิ่ว มองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะปริมาณของมีน้อยราคาขายอ่อมแพงเป็นธรรมดา แต่ที่สำคัญเป็นห่วงชาวนาจะแห่ปลูกกันมากและขยายพื้นที่ฤดูกาลหน้าราคาข้าวเปลือกเหนียวจะถูกมาก อีกต้องตามแก้ปัญหาข้าวเหนียวล้นตลาดราคาเหลือ 6-7 พันบาท/ตัน ชำร่อย ปี 2559/60

“ชาวนาต้องเข้าใจปลูกวันนี้ อีก 4 เดือนถึงจะได้เก็บเกี่ยวถึงเวลานั้นต่างก็ปลูกข้าวเหนียวต้องแก้กันเหนียวอีก ผมยืนยันแผนผลิตข้าวครบวงจรยังต้องเดินต่อและต้องเข้มข้นขึ้นมากกว่าเดิม ข้อมูลต้องชัดเจนแม่นยำ ข้าราชการผู้บริหารกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ต้องวางแผนร่วมกันพื้นที่ปลูกข้าวแต่ละชนิดต้องขึ้นทะเบียนอย่างชัดเจน”

ขณะที่กรมการข้าวต้องจัดการเรื่องเมล็ดพันธุ์ให้ชัดเจนเมล็ดพันธุ์ข้าวชนิดไหนที่ตอบสนองต่อตลาดต่อความต้องการของชาวนาอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไร่ ต้องมีข้อมูลของสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ แต่ละบริษัทผลิตเท่าไรพันธุ์อะไร ที่สำคัญต้องเพิ่มงบประมาณการวิจัยของกรมการข้าวให้วิจัยพันธุ์ใหม่ๆ ออกมาให้มากกว่านี้ โดย สรุปเรื่องข้าวเหนียวราคาแพงและขาดตลาดครั้งนี้ น่าจะเป็นโอกาสและบทเรียนในการแก้ปัญหาเรื่องข้าวและชาวนาได้ละเอียดรอบคอบมากขึ้นของผู้รับผิดชอบในรัฐบาลนี้ แต่อย่างไรก็ดีประชาชนคนไทยคงไม่ยอมให้รัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์ต้องนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเพื่อมาให้คนไทยบริโภคแน่นอน!!

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

โรงสีปิด “ปั่นราคา-กักตุน” ข้าวเหนียว

จากกรณีผู้บริโภคที่มีการร้องเรียนราคาข้าวเหนียวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 40-50 บาทต่อกิโลกรัมนั้น ทางกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้ค้าภายในจังหวัดและหน่วยตรวจสอบติดตาม อย่งใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดการเก็งกำไรหรือค้ากำไรเกินควรรวมทั้งจะกำกับดูแลไม่ให้เกิดการกักตุนสินค้าหรือตั้งราคาสูงโดยไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงออกตรวจสอบและสำรวจกลุ่มผู้ค้าส่งและค้าปลีกรายย่อยรวมถึงโรงสีในพื้นที่ต่างๆ ว่ายังมีปริมาณข้าวสารเหนียวในโกดังมากน้อยแค่ไหนหากผู้ประกอบการโรงสีใดจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนไม่เอาเปรียบผู้ซื้อและผู้บริโภคจะดำเนินตรวจสอบสต็อกปริมาณข้าวในโกดังทันที

จากกรณีดังกล่าวนี้ นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ข้าวเหนียวมีราคาสูงขึ้นมากนั้น เนื่องมาจากผลผลิตที่น้อยในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งข้าวเหนียวส่วนมากเป็นการใช้บริโภคภายในไม่ได้ส่งออกมากนัก ผู้ค้าข้าวเหนียวในประเทศจำเป็นต้องบริหารสต็อกที่มีอยู่เพื่อป้องกันแกลูกค้า และรักษาแบรนด์/ตราสินค้าของตน โดยขายออกในปริมาณที่จำกัดเพื่อให้มีเพียงพอสำหรับลูกค้าของตนเอง อีกทั้งธรรมชาติของข้าวเหนียวนั้นราคาของข้าวเหนียวเก่าจะเริ่มถูกลงก็ต่อเมื่อผลผลิตข้าวเหนียวฤดูใหม่ออก โดย ณ ขณะนี้ข้าวเหนียวฤดูใหม่ยังออกมาจำนวนไม่มากนักซึ่งยังทำให้มีราคาสูงอยู่

“ข้าวเหนียวใหม่ที่เริ่มทยอยออก” มีทางภาคเหนือในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ (เพียงบางพื้นที่) และ จ.อุดรธานี ที่ได้เริ่มมีการเก็บเกี่ยวข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง ราคาซื้อขายข้าวเปลือกเกี่ยวสด ความชื้นมากกว่า 30% ราคาอยู่ที่ 14,000-14,500 บาท แต่ยังมีจำนวนไม่มาก พอประปราย โดยในเดือนกันยายนจะทยอยเก็บเกี่ยวมากขึ้น และคาดว่าจะออกมากคือประมาณกลางเดือนตุลาคม และมีจำนวนออกสู่ตลาดมากขึ้นตามลำดับ และมีปริมาณพอเพียงอย่างแน่นอน

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้มีฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) มากขึ้น ซึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากข้าวเหนียวมีราคาดี จึงใจให้เกษตรกรเพาะปลูกมากขึ้น ราคาข้าวเหนียวขึ้นลงจะมีความผันผวนรุนแรงมาก ดังนั้นเกษตรกรควรที่จะระมัดระวังในการเพาะปลูกและในขณะนี้ตลาดซื้อขายข้าวสารเหนียวก็เริ่มมีการชะลอตัวลงบ้าง ที่สำคัญควรป้องกันการลักลอบนำเข้าข้าวเหนียวตามแนวชายแดน จะทำให้กระทบกับข้าวเหนียวใหม่ที่กำลังจะออกมามากในไม่กี่เดือนข้างหน้า

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

3 ฝ่ายเสียงแตก”ชานา-โรงสี”จีเพิ่มราคาประกันข้าวปทุมฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมร่วม 3 ฝ่าย ทั้งรัฐบาล-สมาคมชานาและเกษตรกรไทย ตัวแทนสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เห็นชอบร่วมกับโครงการประกันรายได้เกษตรกร กำหนดประเภทข้าว 5 ชนิด (ระดับความชื้น 15%) ได้แก่

- 1.ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 10,000 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 30 ต้น หรือ 40 ไร่
- 2.ข้าวเหนียว ต้นละ 12,000 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 16 ต้น หรือไม่เกิน 40 ไร่
- 3.ข้าวหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 14 ต้น หรือไม่เกิน 40 ไร่
- 4.ข้าวหอมดอกพินันท์ ต้นละ 14,000 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 16 ต้น หรือไม่เกิน 40 ไร่
- 5.ข้าวหอมปทุมฯ ต้นละ 11,000 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 40 ไร่ หรือไม่เกิน 25 ต้น

โดยหลังจากนี้จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาให้ความเห็นชอบในการดำเนินการ และงบประมาณดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ กระบวนการที่ประกันรายได้นั้น เกษตรกรที่จะเข้าโครงการต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องจากการชำระเงินนั้นจะดำเนินการผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ส่วนการกำกับดูแลจะมีการตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลแก้ไขปัญหาและกรรมการนโยบายบริหารข้าวระดับจังหวัด พร้อมกันนี้กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการมาตรการช่วยเหลือด้านการผลิต เช่น ค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าเก็บเกี่ยว ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าระบบนาแปลงใหญ่ ตลอดจนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมการผลิตข้าวควบคู่ไปด้วย

ด้านนายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชานาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการ แต่ยังต้องการเสนอให้พิจารณาปรับเพิ่มราคาประกันข้าวหอมปทุมฯอีกต้นละ 1,000 บาท จากเดิมกำหนดต้นละ 11,000 บาท เป็นราคา 12,000 บาท เนื่องจากราคาข้าวปทุมฯที่กำหนดเป็นราคาใกล้เคียงกับข้าวเปลือกเจ้ามากเกินไป แต่คุณภาพของข้าว 2 ชนิดต่างกันมาก โดยข้าวหอมปทุมฯปลูกและดูแลยากกว่า ทั้งยังไม่สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ อย่างข้าวเปลือกเจ้าที่สามารถปลูกได้ทุกที่และเติบโตเร็ว

สำหรับราคาข้าวในตลาด ณ ปัจจุบัน ข้าวเปลือกเจ้า ราคาต้นละ 7,000-7,500 บาท แต่หากความชื้น 25% ต้นละ 9,000-9,800 บาท ส่วนข้าวหอมมะลิ ต้นละ 11,000 บาท ความชื้นที่ 15% ส่วนต้นทุนการเพาะปลูกข้าวขณะนี้อยู่ที่ 5,000 บาทต่อไร่

“ราคาขายสูงขึ้นขณะนี้ จากสถานการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ มีผลกระทบต่อผลผลิตน้อยลง แต่สิ่งที่เกษตรกรกังวลและต้องการให้รัฐบาลเข้ามาดูแลเป็นอันดับแรกก่อนเดินหน้านโยบายประกันรายได้ข้าว คือ ปัญหา

ภัยแล้งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ เพราะจากที่ได้รับรายงานเบื้องต้น จ.ชัยภูมิ พื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหายประมาณ 66,000 ไร่ นครราชสีมา เสียหาย 130,000 ไร่ บุรีรัมย์ และ 5 จังหวัดในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลตัวเลขความเสียหายของนาข้าว คาดว่าปริมาณผลผลิตข้าว 2562/63 จะลดลงจากปกติผลิตได้ 30 ล้านตันข้าวเปลือก โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวจะลดลงมาก ซึ่งจากสถานการณ์ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกตลาดนี้ คาดว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณประกันรายได้ไม่สูงมากนัก”

พร้อมกันนี้ได้เสนอรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง โดยการชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบพื้นที่นาและผลผลิตเสียหาย พร้อมทั้งการหาพันธุ์ข้าว กข 105 มาให้เกษตรกรนำมาปลูกทดแทนข้าวที่เสียหาย พร้อมทั้งการพักชำระหนี้ ธ.ก.ส.ให้กับเกษตรกรระยะ 3 ปี และเสนอมาตรการดูแลระบบและส่งเสริมระบบชลประทาน เพื่อประโยชน์ในระยะยาว

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกษมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า เชื่อว่าเกษตรกรจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากนโยบายนี้ แต่ก็ขอให้พิจารณาทบทวนราคาประกันข้าวหอมปทุมฯ และข้าวเปลือกเจ้าอีกครั้ง เพราะกำหนดราคาประกันใกล้เคียงกันเกินไป ควรปรับให้มีช่วงห่างมากกว่านี้ เช่น เพิ่มราคาข้าวหอมปทุมธานี อีกตันละ 500 บาท เป็น 11,500 บาทต่อตัน รวมไปถึงข้าวหอมมะลิ และข้าวหอมนอกเขต เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเพาะปลูกและเข้าร่วมโครงการเนื่องจากคุณภาพข้าวแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันมาก

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ราคาข้าวในปัจจุบันอาจทำให้รัฐบาลใช้งบประมาณไม่มากนัก เนื่องจากภัยแล้งทำให้เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาดี ดังนั้น รัฐบาลอาจต้องกำหนดมาตรการเข้าช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทั้งนี้ ขณะนี้ราคาข้าวหอมปทุมฯ ความชื้น 15% ตันละ 10,000-11,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% ตันละ 7,800-8,000 บาท ขณะที่ราคาข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวปรับสูงขึ้นไปจนถึงผลผลิตออกเดือนตุลาคมนี้

ด้านนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกษมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า นโยบายประกันรายได้ข้าวของรัฐบาลนั้น มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดี ทางสมาคมก็เห็นด้วยในการส่งเสริมรายได้ แต่ทั้งนี้มองว่าระดับราคาต้องการให้พิจารณาในระดับที่เหมาะสม ไม่ให้สูงเกินไป เนื่องจากอาจจะกระทบต่อการส่งออกข้าวไปต่างประเทศ เพราะราคาข้าวไทยอาจจะสูงกว่าคู่แข่ง และในระยะยาวอาจจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันของไทย ส่วนจะราคาเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับพิจารณาของรัฐบาล

แต่อย่างไรก็ดี การหามาตรการเข้ามาดูแลในระยะยาวเป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องพิจารณาหามาตรการที่เหมาะสม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องเข้ามาดูแลตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้ปลายทาง

สามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะเรื่องของนาแปลงใหญ่อาจจะต้องร่วมมือทุกหน่วยงาน และผลักดันให้เกษตรกรเข้าร่วม เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันนาแปลงใหญ่ยังมีการเข้าร่วมน้อย โดยเป้าหมายควรจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ไร่ ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ อาจจะต้องเข้ามาดูแลทั้งในเรื่องของพื้นที่ ผลผลิตที่จะเพาะปลูกที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

สิงห์บุรีเดือด! โรงสีเปิดศึกแย่งซื้อ “ข้าวเหนียว”

นายพิชัย รุ่งเรืองด้วยบุญ ผู้ประกอบการโรงสี ป.รุ่งเรืองธัญญา ผู้ประกอบการข้าวเหนียวจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดแพร่ เผยกับฐานเศรษฐกิจ ปัจจุบันสิงห์บุรีเหลือพื้นที่ปลูกข้าวเหนียน้อยมาก มีแค่ 2 พันกว่าไร่ ชาวนาแห่ไปปลูกข้าวหอมปทุมธานีกันหมด เพราะราคาปีที่แล้วดีมาก ประกอบกับน้ำไม่ค่อยมีปลูกข้าว อีกด้านรัฐบาลก็จูงใจ

หันไปปลูกข้าวโพดทดแทนการทำนา จึงทำให้ภาคเหนือและภาคเหนือตอนล่างผลผลิตหายหมดเลย ส่งผลกระทบต่อทำ
โรงสีส่วนใหญ่ที่ผ่านมาไม่มีงานทำเลย

“ชาวนาในจังหวัดจะใช้ข้าวเหนียวพันธุ์สั้นป่าตองและพันธุ์แม่โจ้ ให้ผลผลิตกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อไร่
ราคาข้าวเปลือกเหนียวสด ข้าวขึ้น 30% รับซื้อราคากว่า 1.5 หมื่นบาท/ตัน เป็นราคาที่สูงสุดในข้าวทุกชนิดแม้แต่
ข้าวหอมมะลิ ก็ซื้อไม่ถึงอย่างมากที่สุดก็แค่ 1.4 หมื่นบาท/ตัน เป็นเพราะผลผลิตมีน้อย หากคิดราคาคำนวณข้าวแห้ง
ความชื้น 12%-13% กว่า 2.1 หมื่นบาท/ตัน เริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้วกว่าพันธุ์ชาวนาได้ไปเต็ม มีเท่าไรก็เอาหมด จึง
ทำให้ราคาพุ่ง เพราะโรงสีก็แย่งกันซื้อ เรียกว่าพอเห็นเท่านั้นดีใจถึงกับต้องแค้น เพราะจะช่วยทำให้สถานการณ์ใน
ประเทศผ่อนคลายลงมาได้บ้าง”

นายพิชัย กล่าวว่า จากราคาที่เป็นอยู่ไม่มีใครหรอกจะกักตุน ราคาแพงเกินไปไม่ค่อยมีคนซื้อเท่าไรนัก ที่ผ่าน
มาทยอยขายเรื่อยๆ เพราะถ้าราคาลงขายไม่ได้เลย “ข้าวเหนียว” มีผลผลิตเป็นรอบฤดูกาล จะต่างจากข้าวหอมมะลิ
ยิ่งเก่ายิ่งได้ราคา แต่ข้าวเหนียวยิ่งเก่ายิ่งแข็ง คนบริโภคจะทราบเพราะจะรับประทานแต่ข้าวเหนียวใหม่ เพราะข้าว
เหนียวเก็บไว้ 4-5 เดือนรับประทานไม่ได้แล้วต้องไปขายโรงแปงอย่างเดียว เรียกว่า “ยิ่งเก็บยิ่งแข็ง ยิ่งเก็บยิ่งราคา
ตก”

“ปรากฏการณ์ราคานี้ไม่เคยมี เทียบกับเดือนที่แล้วราคายังไม่ค่อยสูงมาก เพิ่งมากระโดดในเดือนนี้ขึ้นลิ่ว
เลย ราคาปรับขึ้นทุกวัน ประกอบกับผลผลิตไม่มีด้วย ทางสิงห์บุรีก็เพิ่งมี ทางจังหวัดอุดรติดก็เริ่มเก็บเกี่ยว
เช่นเดียวกับเชียงใหม่ก็เริ่มเก็บเกี่ยวแต่ไม่มาก ผลผลิตที่จะมีมากก็ประมาณช่วงเดือนตุลาคมไปแล้ว”

นายพิชัย กล่าวว่า ทางสมาคมชาวนาฯ เองก็เป็นห่วงเกรงว่าชาวนาจะแห่ไปปลูกเพิ่มกลัวราคาจะตกต่ำ
ดังนั้นรัฐบาลควรส่งเสริมการปลูกโซนนิ่งมาถูกทางแล้ว จัดไปเลยแต่ละโซนปลูกข้าวอะไรให้ชัดเจน แล้วตั้งโรงสี
ผู้ประกอบการรับซื้อ พ่วงประกันราคาขั้นต่ำจูงใจชาวนาปลูกข้าว เพื่อให้ชาวนาได้รับทราบว่าปลูกข้าวแล้วจะขายให้
ใคร

“ต้องยอมรับว่านโยบายรัฐบาลลดพื้นที่ปลูกข้าวให้ไปปลูกอย่างอื่นทดแทนทำให้โรงสีลำบากมาก
โดยเฉพาะในรอบฤดูกาลที่ผ่านมาภาคเหนือและภาคเหนือตอนล่าง หันไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กันหมด ส่งผลทำให้
ข้าวเหนียว ผลผลิตหายไปเลย เรียกว่า กำลังผลิตเคยได้ 1 หมื่นตัน เหลืออยู่แค่ 3-4 พันตัน”

ด้านนายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ทางกระทรวงพาณิชย์ ได้ออก
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกันมิให้มีการกักตุน
และฉวยโอกาสจำหน่ายข้าวเหนียวในราคาสูงเกินสมควร

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

xx

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงเล็กน้อยท่ามกลางความต้องการที่ลดลงโดยเฉพาะจากประเทศจีนและฟิลิปปินส์ โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 335-340 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 335-345 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า วงการค้าระบุว่าในช่วงนี้ผู้ซื้อจากฟิลิปปินส์ได้ลดการสั่งซื้อข้าวจากเวียดนามเพื่อชะลอการนำเข้าข้าวเพราะต้องการช่วยเหลือเกษตรกรของฟิลิปปินส์ที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า ขณะที่ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาได้มีการไหลสินค้าเพื่อเตรียมส่งมอบไปยังประเทศผู้ซื้อในแถบแอฟริกาจำนวนประมาณ 23,000 ตัน

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture and Rural Development; MAR) คาดว่าเกษตรกรในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงจะเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกในฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer-autumn rice crop) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 150,000 ตัน โดยปีที่ผ่านมาสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ประมาณ 1.57 ล้านตัน โดยในขณะนี้เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วประมาณ 2 ส่วน 3 ของผลผลิตทั้งหมด และคาดว่าจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายนนี้

ด้านภาวะราคาข้าวในปีนี้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปีที่แล้วเนื่องจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศจีนมีลดลง

ที่มา *Oryza.com*

กัมพูชา

รัฐบาลกัมพูชายอมรับว่าอัตราภาษีข้าวของสหภาพยุโรป (the European Union; EU) สร้างความเสียหายต่อเกษตรกรกัมพูชาจำนวนมากกว่าครึ่งล้าน หลังยอดส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรปลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่ 93,000 ตัน ขณะที่สหภาพยุโรปกำลังทบทวนสิทธิการเข้าถึงการค้าแบบปลอดภาษีของกัมพูชาจากแนวโน้มสิทธิมนุษยชนของประเทศ หลังเคยกำหนดอัตราภาษีเป็นเวลา 3 ปี เพื่อปกป้องผู้ผลิตของสหภาพยุโรป เช่น อิตาลี หลังปริมาณการนำเข้าข้าวจากสองประเทศนี้เพิ่มสูง

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (The Cambodian Rice Federation; CRF) เปิดเผยว่าการตั้งกำแพงภาษีดังกล่าวมีผลกระทบต่อเกษตรกรกว่า 500,000 ครอบครัว ที่ใช้ชีวิตจากการทำนาข้าวหอมและข้าวเมล็ดยาว ทั้งที่ความจริงแล้วข้าวสายพันธุ์เหล่านี้เป็นสายพันธุ์ข้าวเฉพาะตามภูมิศาสตร์และไม่ได้แข่งขันโดยตรงกับข้าวที่ปลูกในสหภาพยุโรปด้วยซ้ำ

อย่างไรก็ตามสมเด็จจอนเซน นายกรัฐมนตรี เผยว่ารัฐบาลจีนจะช่วยเหลือกัมพูชาหากสหภาพยุโรปถอนสิทธิโครงการ Everything But Arms (EBA) ซึ่งจีนยังยินดีที่จะนำเข้าข้าวกัมพูชาเพิ่มเป็น 400,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

เมียนมา

กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce) รายงานว่า ในช่วง 10 เดือนแรก (ตุลาคม 2018-กรกฎาคม 2019) ของปีงบประมาณปัจจุบัน 2018/19 (ตุลาคม 2018-กันยายน 2019) เมียนมาส่งออกข้าว (ข้าวสารและข้าวหัก) ไปแล้วประมาณ 1.97 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมูลค่าส่งออกในปีนี้ลดลงประมาณ 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และปริมาณลดลงประมาณ 820,000 ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ด้านสหพันธ์ข้าวเมียนมา (Myanmar Rice Federation; MRF) รายงานว่า ในช่วงประมาณ 10 เดือนแรก (ตุลาคม 2018-กรกฎาคม 2019) ของปีงบประมาณปัจจุบัน 2018/19 (ตุลาคม 2018-กันยายน 2019) เมียนมา ส่งออกข้าวหักประมาณ 400,689 ตัน มูลค่ากว่า 107.147 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯไปยัง 36 ประเทศ โดยประเทศผู้นำเข้าข้าวหักรายใหญ่ที่สุดของเมียนมาคือประเทศเบลเยียมซึ่งนำเข้าข้าวหักไปแล้วประมาณ 190,000 ตัน มูลค่ากว่า 50.547 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 47% ของการส่งออกข้าวหักทั้งหมด ขณะเดียวกันก็มีการส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซียประมาณ 68,000 ตัน มูลค่ากว่า 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จีนประมาณ 25,000 ตัน มูลค่ากว่า 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ประมาณ 23,000 ตัน มูลค่ากว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรประมาณ 20,000 ตัน มูลค่ากว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ขณะที่ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวผ่านทางแนวชายแดนไปยังประเทศจีนประมาณ 29,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 12% เมื่อเทียบกับจำนวน 26,000 ตัน ที่ส่งออกในเดือนมิถุนายน

ในปีงบประมาณ 2017/18 เมียนมาส่งออกข้าวประมาณ 3.6 ล้านตัน ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ 50 ปี ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักข่าว Bloomberg รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (the National Bureau of Statistics; NBS) ว่า ผลผลิตข้าวต้นฤดู (early rice) ในปี 2019 (ซึ่งมีการเพาะปลูกในช่วงฤดูใบไม้ผลิและเก็บเกี่ยวในช่วงต้นฤดูร้อน) คาดว่าจะมีประมาณ 26.3 ล้านตัน ลดลงประมาณ 8.1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ประกอบกับเกษตรกรได้หันไปเพาะปลูกพืชชนิดอื่นด้วย

ขณะที่คาดว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวต้นฤดูจะมีประมาณ 27.8125 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 7.1% จากปีที่ผ่านมา และผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 944 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงประมาณ 1.1% จากปีที่ผ่านมา ซึ่งหน่วยงาน NBS ระบุสาเหตุของการลดลงว่า เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างการผลิตพืช ขณะที่มีการปฏิรูปโครงสร้างด้านผลผลิตข้าวต้นฤดูที่มีคุณภาพต่ำและการผลิตข้าวคุณภาพสูง ประกอบกับในปัจจุบันเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร และสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยจึงทำให้พื้นที่เพาะปลูกลดลง

อย่างไรก็ตามการลดลงของผลผลิตข้าวต้นฤดูนั้นคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวโดยรวมของประเทศทั้งปี เพราะข้าวต้นฤดูคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4% ของผลผลิตธัญพืชทั้งหมด โดยข้าวต้นฤดูมีการเพาะปลูกในหลายมณฑล เช่น Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi, และ Hainan

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถขายข้าวเก่าจากสต็อกรัฐบาลปี 2013-2014 ได้ประมาณ 51,182 ตัน จากที่นำข้าวเก่าในสต็อกของรัฐบาลออกมาประมูลประมาณ 85,161 ตัน (คิดเป็น 60.1% ของปริมาณข้าวที่นำออกมาเสนอขาย) โดยราคาเฉลี่ยที่ 1,533 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 215 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ราคาส่งออกข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลงต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์เนื่องจากค่าเงินรูปีอ่อนค่าลง ขณะที่ความต้องการข้าวจากประเทศในแถบแอฟริกาเริ่มมีมากขึ้น โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 372-375 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลง 2 เหรียญสหรัฐฯ จากระดับ 374-377 เหรียญสหรัฐฯต่อเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงินรูปีอ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือน ซึ่งส่งผลดีต่อผู้ส่งออกที่ทำให้มีรายได้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเสนอขายข้าวในราคาที่ต่ำลงได้

มีรายงานว่า ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา อินเดียส่งออกข้าวได้ประมาณ 780,512 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 18.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 502,486 ตัน และข้าวบาสมาดิจำนวน 278,026 ตัน

กระทรวงเกษตร (the Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกพืชในฤดู Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม 2019) ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา มีประมาณ 209.3125 ล้านตันลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนื่องจากฤดูฝนปีนี้มาล่าช้ากว่ากำหนดมากกว่า 1 สัปดาห์

การเพาะปลูกฤดูพืชในฤดูการผลิตหลัก (summer-sown crops) ในขณะนี้ประมาณ 597 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยเกษตรกรได้ลงมือเพาะปลูกพืชหลายชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง อ้อย ถั่วลิสง และอื่นๆ มาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา หลังจากที่เริ่มมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ของประเทศ

กระทรวงเกษตร (the Agriculture Ministry) รายงานผลการพยากรณ์ผลผลิตธัญพืชครั้งที่ 4 (Fourth Advance Estimate of Food Grain Production) สำหรับปีการผลิต 2018/19 (กรกฎาคม 2018-มิถุนายน 2019) โดยคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 116.42 ล้านตันข้าวสาร (มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 114 ล้านตันข้าวสาร) เพิ่มขึ้นประมาณ 3.24%เมื่อเทียบกับจำนวน 112.76 ล้านตัน ในปี 2017/18 และยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปีที่ 107.8 ล้านตันด้วย และเพิ่มขึ้นจากการพยากรณ์ครั้งที่ 3 เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 115.63 ล้านตันข้าวสาร

ทั้งนี้ คาดว่าในฤดูการผลิต Kharif ของปี 2018/19 (มิถุนายน-ธันวาคม) จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 102.13 ล้านตัน (มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 99 ล้านตันข้าวสาร) เพิ่มขึ้นประมาณ 5.14% เมื่อเทียบกับจำนวน 97.14 ล้านตัน ในปี 2017/18 และในฤดูการผลิต Rabi ของปี 2018/19 (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 14.29 ล้านตัน (ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 15 ล้านตันข้าวสาร) ลดลงประมาณ 8.51% เมื่อเทียบกับจำนวน 15.62 ล้านตัน ในปี 2017/18

กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (The India Meteorological Department; IMD) รายงานว่า ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ประเทศอินเดียมีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 1% โดยพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ มีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติประมาณ 12% และ 7% ตามลำดับ ขณะที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 3% และ 16% ตามลำดับ (กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ให้คำจำกัดความของปริมาณฝนในระดับปกติ หรือค่าเฉลี่ย ของฝนที่ตกในช่วงฤดูมรสุมที่ระดับ 96-104% ของค่าเฉลี่ยในรอบ 50 ปี ที่ 89 เซนติเมตรหรือประมาณ 35 นิ้ว) โดยก่อนหน้านี้ กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (IMD) พยากรณ์ว่าฤดูมรสุมของปีนี้จะเริ่มมีพายุฝนพัดเข้าชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศในช่วงตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งล่าช้ากว่าที่เคยคาดไว้ว่าจะเป็นวันที่ 6 มิถุนายน ซึ่งตามปกติแล้วลมมรสุมจะพัดเข้าทางตอนใต้ของประเทศที่แคว้น

Kerala ในช่วงวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี และจะเริ่มล่าถอยไปที่แคว้น Rajasthan ทางตะวันตกของประเทศในช่วงเดือนกันยายน

ที่มา Oryza.com

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2561-20 สิงหาคม 2562 มีการนำเข้าข้าว 1,355,919 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.43% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,286,102 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 188,228 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 33.87% เมื่อเทียบกับจำนวน 140,607 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,167,691 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.94% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,145,496 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 สิงหาคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 14,482 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-20 สิงหาคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 255,522 ตัน ฝรั่งเศส 192,653 ตัน เนเธอร์แลนด์ 167,275 ตัน สเปน 124,996 ตัน อิตาลี 113,556 ตัน โปรตุเกส 97,078 ตัน โปแลนด์ 83,500 ตัน เยอรมนี 77,857 ตัน เบลเยียม 62,029 ตัน สาธารณรัฐเชค 38,973 ตัน บัลแกเรีย 34,092 ตัน สวีเดน 29,206 ตัน ลิทัวเนีย 15,244 ตัน ฮังการี 11,200 ตัน เดนมาร์ก 11,256 ตัน โรมาเนีย 8,824 ตัน กรีซ 6,663 ตัน ออสเตรีย 6,212 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-12 สิงหาคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 182,359 ตัน เพิ่มขึ้น 25.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 107,900 ตัน ลดลง 39.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 98,803 ตัน เพิ่มขึ้น 53.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 59,918 ตัน เพิ่มขึ้น 22.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรูกวัยจำนวน 39,677 ตัน ลดลง 16.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากกัมพูชาจำนวน 171,844 ตัน ลดลง 24.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 160,820 ตัน เพิ่มขึ้น 37.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 140,784 ตัน ลดลง 5.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 102,573 ตัน เพิ่มขึ้น 85.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 83,304 ตัน ลดลง 2.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหักจากเมียนมาจำนวน 281,455 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 31,171 ตัน เพิ่มขึ้น 39.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 24,008 ตัน ลดลง 2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 17,068 ตัน เพิ่มขึ้น 23.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากบราซิลจำนวน 10,629 ตัน เพิ่มขึ้น 738.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-20 สิงหาคม 2562 มีการส่งออก 231,311 ตัน ลดลง 20.67% เมื่อเทียบกับจำนวน 291,571 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 194,916 ตัน ลดลงประมาณ 23.87% เมื่อเทียบกับจำนวน 256,030 ตัน ในช่วงเดียวกัน

ของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 36,396 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.41% เมื่อเทียบกับจำนวน 35,541 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 สิงหาคม 2562 สหภาพยุโรป ส่งออกข้าว 859 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-30 สิงหาคม 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 117,594 ตัน โปรตุเกส 34,190 ตัน สเปน 31,987 ตัน กรีซ 24,110 ตัน บัลแกเรีย 8,377 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,802 ตัน โปแลนด์ 2,506 ตัน โรมาเนีย 1,368 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าว ประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมาเนีย 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

เซเนกัล

หน่วยงานสถิติของประเทศเซเนกัลรายงานว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-มิถุนายน) เซเนกัล นำเข้าข้าวประมาณ 521,547 ตัน ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 558,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2018 และมูลค่านำเข้าอยู่ที่ประมาณ 186 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 201 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคานำเข้าเฉลี่ยที่ประมาณ 356.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจาก 360 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เซเนกัลนำเข้าข้าวประมาณ 72,629 ตัน ลดลงประมาณ 9% เมื่อเทียบกับ 79,544 ตัน ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และลดลงประมาณ 25% เมื่อเทียบกับจำนวน 96,835 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยราคานำเข้าเฉลี่ยที่ 360 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

บราซิล

หน่วยงาน Conab (Brazil's national grains agency) คาดว่า ในปีการผลิต 2019/20 จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 10.7 ล้านตัน โดยคาดว่าจะมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 10 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 118,750 ไร่ อย่างไรก็ตาม Conab ตั้งข้อสังเกตว่าผลผลิตข้าวคาดว่าจะค่อนข้างคงที่เนื่องจากมีการโยกย้ายการเพาะปลูกไปยังพื้นที่ชลประทานและมีการใช้เทคโนโลยีการผลิตมากขึ้น

ในปีการผลิต 2018/19 Conab คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 10.428 ล้านตัน (เท่ากับการประมาณการณเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา) ลดลงประมาณ 13.56% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.064 ล้านตัน ในปี 2017/18 โดยคาดว่าจะมีการบริโภคประมาณ 11.0 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ลดลง 2.13% เมื่อเทียบกับจำนวน 11.239 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ในปี 2017/18 ขณะที่สต็อกข้าว (ข้าวเปลือก) สิ้นปีคาดว่าจะมีประมาณ 0.499 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ลดลงประมาณ 25.48% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.6718 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ในปี 2017/18 โดยคาดว่าจะมีการนำเข้าประมาณ 1.3 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) เพิ่มขึ้น 53.84% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.845 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ในปี 2017/18 ขณะที่การส่งออกข้าวคาดว่าจะมีประมาณ 0.9 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ลดลง 47.36% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.71 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ในปี 2017/18

ที่มา *Oryza.com*

อาร์เจนติน่า

สถาบัน Instituto Nacional de Estadística y Censos รายงานว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กรกฎาคม) ประเทศอาร์เจนติน่าส่งออกข้าวประมาณ 269,968 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 19% เมื่อเทียบกับจำนวน 226,944 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยข้าวขาวจำนวน 150,893 ตัน ข้าวกล้องจำนวน 76,457 ตัน และข้าวหักจำนวน 16,374 ตัน

โดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา อาร์เจนติน่าส่งออกข้าวประมาณ 32,818 ตัน ลดลงประมาณ 9% เมื่อเทียบกับจำนวน 35,853 ตัน ที่ส่งออกในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และลดลงประมาณ 26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในปี 2018 อาร์เจนติน่าส่งออกข้าวประมาณ 385,175 ตัน

ที่มา *Oryza.com*